



ที่ พร ๐๐๒๓.๗/ ๒๖๔๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบุรีมร พร ๕๔๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ พร ๕๑๐๐๒/๖๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รายงาน ว่า นายอนุวัธ วงศ์วรรณ ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัดแพร่ ระหว่าง วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง “นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมประชาสโมสร ชั้น ๒ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๑) อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการได้ตามที่เสนอขอดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อกลับเข้ามายังจังหวัดแพร่ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๕๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และแนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ ๙๐) และหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๑๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้อาณัติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๒

ผู้ประสานงาน นายกิตติพันธ์ พงศ์คุณ

0:งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ของ อบท



วิสาหกิจส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ ๒๔๓
วันที่ 24 ก.พ. 2565
เวลา

ที่ พร ๕๑๐๐๒/๖๓๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พร ๕๑๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๕๓๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา มีกำหนด
จัดสัมมนา เรื่อง “การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ” ในวันพฤหัสบดีที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมประชาสโมสร ชั้น ๒ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแก่น โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง “นวัตกรรม
ฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ” นั้น

ข้าพเจ้า นายอนุวัธ วงศ์วรรณ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติเดินทางไป
ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง “นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ” ในการ
สัมมนา ดังกล่าว ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยขออนุมัติเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๒๔๘๕-๘ ต่อ ๓๑๒/๐-๕๔๕๑-๑๒๒๙

<https://www.phraepao.go.th>

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ควมสึรุก

ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๕๓๓



องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่..... 21 ก.พ. 2565 น.
เลขที่รับ..... 1199

<input type="checkbox"/> สำนักปลัดฯ	<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานเลขานุการฯ	<input type="checkbox"/> กองคลัง
<input type="checkbox"/> กองช่าง	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข	<input type="checkbox"/> กองยุทธศาสตร์ฯ
<input type="checkbox"/> กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> กองสวัสดิการฯ	<input type="checkbox"/> กองการเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบภายใน		

คณะกรรมการธิการการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนา เรื่อง “การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ” จัดโดย คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับการเป็นวิทยากรการสัมมนา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการกระทำกิจการ พิจารณาขอเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมประชาสโมสร ชั้น ๒ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน การกระจายน้ำให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกครัวเรือนให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอด ๓๖๕ วันต่อปี ตามแนวคิดใหม่ “การทำเกษตรกรรมเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี และเพื่อให้การสัมมนาครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ จึงมีความประสงค์ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง “นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๔๐ - ๑๑.๐๐ นาฬิกา โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเป็นวิทยากรตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ มายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังคิต พิริยะรังสรรค์)

ประธานคณะกรรมการธิการ

การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๐



โครงการสัมมนา

เรื่อง “การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ”

จัดโดย คณะกรรมการจัดการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมประชาสโมสร ชั้น ๒ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแก่น

๑. หลักการและเหตุผล

“การขาดแคลนน้ำนำไปสู่ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ความเสื่อมถอยในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอ่อนแอและเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของเกษตรกร ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง และสร้างปัญหาสังคมตั้งแต่ระดับครัวเรือน จนกระทั่งถึงระดับประเทศ”

ปัญหาความยากจนและปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนไทย ทั้งทางด้านรายได้และทางด้านสังคมอย่างไม่เท่าเทียมกันเป็นปัญหาใหญ่ และเป็นปัญหาที่ท้าทายที่สุดปัญหาหนึ่งในยุคปัจจุบัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ซ้ำเติมให้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที มีการปิดกิจการ มีการเลิกจ้างแรงงาน ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่องที่จะมาใช้ในการทำธุรกิจต่อไปได้ จากข้อมูลพบว่าความยากจนของคนไทยก่อน COVID-19 มีประมาณ ๘ ล้านคน ในช่วงที่เกิด COVID-19 คนยากจนได้เพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ ๒๐ ล้านคน สิ่งนี้เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายวิสัยทัศน์และความสามารถของรัฐบาลที่จะบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นนี้ และเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลจะต้องตอบให้ได้ว่า รัฐบาลควรจะทำอะไรและจะอย่างไร จึงจะสามารถแก้ไขภัยอันใหม่ของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์

ปัญหาความยากจนของคนไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร สาเหตุใหญ่ที่สุดของความยากจนของภาคการเกษตร คือปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อที่จะใช้ในการผลิต การบริโภค และการอุปโภค การขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิตของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศต้องพึ่งพาน้ำฝนอย่างไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ การพึ่งพาน้ำฝนเพื่อปลูกข้าวใช้เวลาเพียงแค่ ๔ - ๕ เดือน เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ของปีถ้าเกษตรกรไม่ต้องการที่จะเป็นคนว่างงาน จำเป็นจะต้องอพยพเข้าไปหางานทำในภาคนอกการเกษตร นี่คือการยากจนของเกษตรกรไทยที่มาจากขาดโอกาสในการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยยังมาจากปัญหาความไม่มั่นคงในเรื่องแหล่งน้ำ ๖๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถสร้างเขตพื้นที่ชลประทานได้เพียง ๒๘.๗ ล้านไร่ จากพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศที่มี ๑๓๐.๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของพื้นที่การเกษตร เพราะฉะนั้นการที่เกษตรกรไม่มีน้ำใช้ทั้งปี หลีกไม่พ้นที่จะต้องเจอกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากอย่างต่อเนื่อง ถ้าหาก

ผู้บริหารประเทศยังคงใช้หลักคิดแบบเดิมในการบริหารจัดการน้ำเหมือนกับที่ผ่านมาตลอด ๖๐ ปี ประเทศไทยจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาเดิม ๆ และซ้ำซากนี้ได้

ข้อเท็จจริง คือ ประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยเพียงพอสำหรับคนไทยทั่วประเทศ ปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ ไม่มีความสามารถในการเก็บกักน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยของไทยในแต่ละปี อยู่ที่ประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร กล่าวคือ ขาดแคลนน้้อยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี การที่มีความสามารถในการเก็บกักน้ำได้ค่อนข้างน้อย เป็นเพราะในฤดูน้ำหลากประเทศไทยเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี และจัดการกับปัญหานี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือขับไล่ น้ำฝนที่ตกลงมา ไหลลงแม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายอื่น ๆ เพื่อให้ไหลลงสู่ทะเล โดยถือว่านั่นเป็นของเสีย เป็นสิ่งไม่ดีที่ต้องขจัดออกไป แล้วในที่สุดพอถึงหน้าแล้งก็จะเผชิญกับปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีก คือ ไม่มีน้ำเพียงพอ ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจากภัยแล้งและภัยน้ำท่วม ประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ถ้าย้อนกลับไป ๒๐ ปี ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจจากการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

การแก้ปัญหาเรื่องน้ำนี้ไม่ควรจะจบลงที่การประกาศภัยแล้งของแต่ละจังหวัด และประชาชนคอยรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคระบาด COVID-19 เป็นวิกฤตที่ร้ายแรงมาก ในภาวะวิกฤตเช่นนี้รัฐบาลจึงต้องการหลักคิดใหม่ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ หลักคิดใหม่ในการบริหารจัดการน้ำ คือ ต้องทำให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มความสามารถ ทุกฤดูกาล และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๓๖๕ วัน กล่าวคือ เร่งดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กในทุกลำน้ำและในทุกลุ่มน้ำ มีการเติมน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน มีการใช้ระบบบำบัดน้ำดื่ม การสูบน้ำและกระจายน้ำที่เหมาะสม มีการใช้พลังงานทดแทนที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมผสมผสานและทำเกษตรอินทรีย์

คณะกรรมการได้ค้นพบความรู้ใหม่ และความจริงใหม่ของสังคมไทยบ้างแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยได้อย่างแท้จริง โดยผ่านการทดลองและผ่านการปฏิบัติจริงของเกษตรกรและชุมชนมาแล้วเป็นเวลาหลายปี

รูปแบบแรก คือ ทำฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กล่าวคือเป็นการใช้วัสดุระหว่างดินในท้องถิ่น ๑๐ - ๒๐ ส่วน ผสมกับปูน ๑ ส่วน ในการสร้างฝายที่สามารถกักเก็บน้ำได้ทั้งในระดับลุ่มน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ห้วยหนอง คลองบึง ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น มีความประหยัด แข็งแรง ทนทาน ต้นทุนต่ำ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๑ - ๑๕ วัน งบประมาณอยู่ที่ระดับหมื่นบาทถึงแสนบาท ต่อฝายหนึ่งตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเพราะมีน้ำเต็มฝายให้เกษตรกรได้ใช้น้ำตลอดทั้งปี

รูปแบบที่สอง คือ การเจาะบ่อน้ำตื้นและใช้โซล่าเซลล์ในการสูบน้ำขึ้นมาใช้ ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้มากที่สุดในพื้นที่ที่เกษตรกรไม่มีน้ำเพื่อทำการเกษตร หรือในที่แห้งแล้งซ้ำซาก หรือเป็นที่ดอนหรือพื้นที่สูง

เทคโนโลยีรูปแบบนี้ มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก หรือแม้กระทั่งในภาคใต้ที่ฝนตกชุก เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ง่าย ราคาประหยัดและเกษตรกรสามารถจัดการ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

รูปแบบนี้ได้มีการเริ่มต้นทำเป็นแปลงเกษตรกรอินทรีย์แบบผสมผสานที่ทุ่งชมพู จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรที่ได้เริ่มต้นทำการเกษตรแบบนี้แล้วเป็นจำนวนหลายร้อยครัวเรือน เกษตรกรสามารถขาย ผลผลิตของตนได้เป็นรายวัน ทุกครัวเรือนมีรายได้ที่ดีและสามารถพึ่งพิงตนเองได้ ชุมชนมีความสุข และมีความรักสามัคคีกันเป็นอย่างดี

การสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมหารือ เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ของชุมชน เพื่อพัฒนาและกระจายแหล่งน้ำขนาดเล็กให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่และทุกครัวเรือน ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และนำข้อมูล ข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับ “หลักคิดใหม่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ” และรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสนอต่อวุฒิสภา และรัฐบาลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของประเทศในภาพรวม

๒.๒ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำในภาคเกษตรกรรมของประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน

๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน

๒.๔ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น รวบรวมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ตลอดจน แนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน พื้นที่ และวิถีชีวิต ของประชาชน

๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

๓.๒ สมาชิกวุฒิสภา

๓.๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๓.๔ คณะอนุกรรมาธิการและบุคคลในวงงานคณะกรรมาธิการ

๓.๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน

๓.๖ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน

๓.๗ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน

๓.๘ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้แทน

๓.๙ อธิบดีกรมที่ดิน หรือผู้แทน

๓.๑๐ อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน

๓.๑๑ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน

๓.๑๒ อธิบดีกรมเจ้าท่า หรือผู้แทน

- ๓.๑๓ อธิบดีกรมชลประทาน หรือผู้แทน
- ๓.๑๔ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือผู้แทน
- ๓.๑๕ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
- ๓.๑๖ เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือผู้แทน
- ๓.๑๗ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน
- ๓.๑๘ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือผู้แทน
- ๓.๑๙ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือผู้แทน
- ๓.๒๐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือผู้แทน
- ๓.๒๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้แทน ในจังหวัดต่อไปนี้
- ๑) จังหวัดขอนแก่น
 - ๒) จังหวัดหนองคาย
 - ๓) จังหวัดเลย
 - ๔) จังหวัดอุดรธานี
 - ๕) จังหวัดสกลนคร
 - ๖) จังหวัดนครพนม
 - ๗) จังหวัดหนองบัวลำภู
 - ๘) จังหวัดชัยภูมิ
 - ๙) จังหวัดกาฬสินธุ์
 - ๑๐) จังหวัดมุกดาหาร
 - ๑๑) จังหวัดนครราชสีมา
 - ๑๒) จังหวัดมหาสารคาม
 - ๑๓) จังหวัดร้อยเอ็ด
 - ๑๔) จังหวัดยโสธร
 - ๑๕) จังหวัดสุรินทร์
 - ๑๖) จังหวัดอำนาจเจริญ
 - ๑๗) จังหวัดบุรีรัมย์
 - ๑๘) จังหวัดศรีสะเกษ
 - ๑๙) จังหวัดอุบลราชธานี
 - ๒๐) จังหวัดบึงกาฬ
- ๓.๒๒ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
- ๓.๒๓ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค หรือผู้แทน
- ๓.๒๔ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน
- ๓.๒๕ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน
- ๓.๒๖ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน
- ๓.๒๗ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด หรือผู้แทน
- ๓.๒๘ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือผู้แทน

๓.๒๙ ประธานกรรมการ บริษัท เครื่องดื่มกระหิงแดง จำกัด

๓.๓๐ ผู้แทนสถาบันการศึกษา

๓.๓๑ สื่อมวลชน

๓.๓๒ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้ที่สนใจ

๔. สถานที่

ณ ห้องประชุมประชาสโมสร ชั้น ๒ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

๕. งบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในภาพรวม

๘.๒ รับทราบและเข้าใจถึงรูปแบบการบริหารจัดการน้ำในภาคเกษตรกรรมของประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

๘.๓ รับทราบข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน

๘.๔ รวบรวม จัดทำข้อมูลสรุป แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนและพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน



รายชื่อ

คณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนา
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการ

๑. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายพลเดช ปิ่นประทีป	รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง และโฆษกคณะกรรมการ
๓. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ	รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง
๔. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์	รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม
๕. นายภาณุ อุทัยรัตน์	รองประธานคณะกรรมการ คนที่สี่
๖. นายวีระศักดิ์ ฐากรองหิน	กรรมการ
๗. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์	กรรมการ
๘. นางสาวภัทรา วรามิตร	เลขานุการคณะกรรมการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน

- นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์	ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการ
----------------------------	---------------------------------------

นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน

- นางสาวพรอนันต์ แป้นนาบอน	นักวิชาการประจำคณะกรรมการ
----------------------------	---------------------------

**คณะอนุกรรมการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน**

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา ศุภจรรยา	อนุกรรมการ
๒. นายนำพล คารมปราชญ์	อนุกรรมการ
๓. นายชนสวรรัตน์ ชนสุภรณ์พงษ์	อนุกรรมการ
๔. นายภัทรพล ณ หนองคาย	อนุกรรมการ

๕. รองศาสตราจารย์ ...

๕. รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์
๖. นายสุภัทรดิศ ราชธา
๗. นายวรเดช ปรีดาพันธุ์

อนุกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑. นางสาวรณันต์ มงคลนำสุวิทย์
๒. นายเทียนชัย พันธุ์เลิศ
๓. นางสิริลักษณ์ เหมชาติลือชัย
๔. นายเศรษฐี พงษ์พันธุ์
๕. นายอภิเดช จิรพัฒน์กุลชา
๖. นายกฤตวัฒน์ ชันธเกษ
๗. นายธนลภย์ ขวาลสันตติ

.....



รายชื่อ

คณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนา
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ จังหวัดขอนแก่น

กรรมการ

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์

ประธานคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ๑. นายนำพล คารมปราษฎ์ | อนุกรรมการ |
| ๒. นายชนศวรรตน์ ธนศุภรณ์พงษ์ | อนุกรรมการ |
| ๓. นายภัทรพล ณ หนองคาย | อนุกรรมการ |
| ๔. นายสุภัทรดิศ ราชธา | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |
| ๕. นายวรเดช ปรีดาพันธุ์ | ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ |

ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นางสาววรรณัด มงคลนำสุวิทย์ | นิติกรชำนาญการ |
| ๒. นายเทียนชัย พันธุ์เลิศ | วิทยาการปฏิบัติการ |
| ๓. นายอภิเดช จิรพัฒน์กุลชา | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน |
| ๔. นายกฤตวัฒน์ ชันธเกษ | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญานนาย |
| ๕. นายชนลภย์ ขวาลสันตติ | นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน (พนักงานราชการ) |



รายชื่อ

คณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนา
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ จังหวัดขอนแก่น

กรรมการ

๑. นายพลเดช ปิ่นประทีป	รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม
๒. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์	รองประธานคณะกรรมการ
๔. นายภาณุ อุทัยรัตน์	รองประธานคณะกรรมการ
๕. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน	โฆษกคณะกรรมการ
๖. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์	เลขานุการคณะกรรมการ
๗. นางสาวภัทรา วรามิตร	กรรมการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน

- นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์	ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการ
----------------------------	---------------------------------------

นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน

- นางสาวพรอนันต์ เป็นนาบอน	นักวิชาการประจำคณะกรรมการ
----------------------------	---------------------------

คณะอนุกรรมการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา ศุภจรรยา	อนุกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์เสรี ศุภราทิตย์	อนุกรรมการ

ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑. นางสิริลักษณ์ เหมชาติลือชัย	วิทยากรปฏิบัติการ
๒. นายเศรณี พงษ์พันธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



กำหนดการ

โครงการสัมมนา

เรื่อง “การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ”

จัดโดย คณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมประชาสโมสร ชั้น ๒ โรงแรม อวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา - พิธีเปิดการสัมมนา

กล่าวต้อนรับ

โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ชมวิดิทัศน์ “แนวคิดใหม่ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้จน
และลดเหลื่อมล้ำ”

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา

โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการการ
และรองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง

กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เวลา ๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๐ นาฬิกา - ปาฐกถาพิเศษ

โดย นายสังคีต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมการ

เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา - การอภิปรายเรื่อง “นวัตกรรมฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อการบริหาร
จัดการน้ำ”

โดย ๑. นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ ๖ กรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๒. นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ดำเนินการอภิปรายโดย นางนิตาพรรณ เพราะสุนทร อาจารย์ประจำ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เวลา ๑๑.๐๐...

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา - การอภิปรายเรื่อง “ทุ่งชมพูโมเดล” การพัฒนาเกษตรกรรม
เพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง

โดย ๑. นายสุภัทรดิศ ราชธา ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
ราชธาขอนแก่น

๒. นายประเสริฐ เหง้าปูน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระบาทโนนคุณ

๓. นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

ดำเนินการอภิปรายโดย นางนิดาวรรณ เพราะสุนทร อาจารย์ประจำ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

- สรุปประเด็นและปิดการสัมมนา

โดย นายสังคิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิชาการ

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ผู้ดำเนินรายการ : นายชนศวรรัตน์ ธนสุภรณ์พงษ์ อนุกรรมการวิชาการศึกษา เสนอแนะการแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำและที่ดิน

หมายเหตุ : ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

เจ้าของเรื่อง : นางสาวสิริลักษณ์ เหมชาติลือชัย

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๐

๐๖ ๑๘๙๔ ๖๕๖๖



แบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาดูงาน

เรื่อง “การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ”

จัดโดย คณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

๑. ให้ส่งแบบตอบรับโดยสแกน QR CODE และกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดไว้



แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดขอนแก่น



เอกสารประกอบการสัมมนา

๒. ผู้เข้าร่วมทุกท่าน กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดย Antigen test kit (ATK) ในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง เป็นรูปถ่าย ระบุวัน เวลา ชื่อ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันที่เข้าร่วมสัมมนา

๔. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๓๐ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

โทร. ๐๙๐ ๙๘๔ ๓๖๘๑ นายเสรีพงษ์ พงษ์พันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน